

แวลลูฯ โชว์ห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งที่ 8 ที่สุดแห่งจินตนาการเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา



บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอสโฮลดิ้งส์) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย นำโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ร่วมกับ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 3, 9 ทำพิธีเปิดห้องสมุดสุดจินตนาการเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนตลาดบางป่อ อำเภอแปลงยาว ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 8 โดยมีคุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร, คุณธงชัย พรรควัฒนชัย กรรมการบริหาร, คุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา, พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน



เริ่มจากกิจกรรมจับน้ำชายามเช้า เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ กับผู้อำนวยการของโรงเรียน ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูทั้ง 8 โรงเรียน โดยมีคุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช, สว. สุนันต์ อรุณนพรัตน์, และ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการเรียนการสอน

จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงพิธีการด้วยการแสดงต้อนรับอย่างสวยงามของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 20 คนในชื่อชุด “รากไทย”, “รวมดวงใจไทย 4 ภาค”, และ “รัตนโกสินทร์” ดำเนินการฝึกซ้อมโดยคุณครูวิจิต สุขสันติกุล และคุณครูอภิญา แสงศรี

คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ (บนซ้าย) ประธานโครงการโลกนิทานของหนู กล่าวเปิดงานและกล่าวมอบห้องสมุด, โดยมีคุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ (บนขวา) กล่าวแสดงความยินดี, ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ (ล่างขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 3, 9 กล่าวรับมอบห้องสมุด, ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยีน (ล่างกลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กล่าวต้อนรับ และคุณวรรณ องค์กรประเสริฐ (ล่างซ้าย) ผู้จัดการโครงการโลกนิทานของหนู กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช เป็นตัวแทนยื่นมอบหนังสือสมทบเข้าห้องสมุดประจำปี 2557 แก่โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู, คุณธงชัย พรธวัชพัฒนชัย เป็นตัวแทนยื่นมอบรางวัลนักเรียนยอดนักอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556-2557 รวม 6 โรงเรียน ๆ ละ 3 รางวัล เป็นทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท

คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ยื่นมอบรางวัลนักเรียนยอดนักจินตนาการ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “มาสดอตในฝัน... ที่ฉันจะทำให้เป็นจริง” โรงเรียนละ 1 รางวัล เป็นทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท และรางวัลสุดยอดนักจินตนาการจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงมนทิรา น้อยแมว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก จังหวัดราชบุรี ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีก 5,000 บาท พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาจิตอาสา 4 คน จากสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มาช่วยออกแบบห้องสมุด และนักศึกษาจิตอาสาอีก 14 คนจากสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยอาจารย์อุตสาหกรรม ไวยศรีแสง ที่มาช่วยวาดภาพการ์ตูนประดับผนังห้องสมุดให้แก่โรงเรียนตลาดบางป่อ

คุณจักรพงษ์ ตักดีประศาสน์ (ภาพล่างซ้าย) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแปลงยาวและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดบางป่อมอบองค์หลวงพ่อโสธรเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อการจัดสร้างห้องสมุดในครั้งนี้ และคุณนันทชา ธรรมนันท์ (ภาพล่างขวา) จากบริษัท ยูนิทริโอ เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Ablerex สำหรับใช้ในห้องสมุดของโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู โดยมีผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนขึ้นรับมอบ

บรรยากาศการเข้าชมห้องสมุดของท่านประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในพิธีเปิดห้องสมุดอันทรงเกียรติ

หลังจากนั้น คุณณรงค์และคุณสมศักดิ์ ได้เดินเยี่ยมชมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและผล

สัมฤทธิ์จากการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูทั้ง 7 โรงเรียน

พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ กว่า 100 คนมาช่วยกันจัดกิจกรรมเล่นเกมและซุ้มอาหารให้แก่นักเรียนและผู้มาร่วมในพิธีเปิดห้องสมุดครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่กรุณาสละเวลามาร่วมในพิธีเปิดห้องสมุด (ซ้ายไปขวา) ได้แก่ คุณวิสูตร ทัศนไเอี่ยม จากบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, คุณวรวิทย์ อร่ามรัศมีกุล จากบริษัท บ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด, คุณนัชชา ธรรมนันท์ จากบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และคุณอรรรณพ วาติถิ จาก บริษัทอีเอ็มซี อินฟอร์เมชัน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสารวมทั้งสิ้น 30 คน ที่เป็นแรงสำคัญในการผลักดันและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี